



# TIỀN HẢI Chăm lo sự nghiệp giáo dục

Từ nhiều năm qua, huyện Tiên Hải đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cùng với sự phát triển đồng bộ về kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Tiên Hải luôn coi trọng sự nghiệp trồng người và công tác xã hội hóa giáo dục toàn diện, phấn đấu thực hiện các mục tiêu kiên cố hóa, cao tầng hóa trường học và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... Ông Lê Đình Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Năm học vừa qua, toàn huyện có 36 trường mầm non, 35 trường tiểu học, 30 trường THCS, 100% xã, thị trấn có đầy đủ hệ thống trường lớp từ mầm non, tiểu học đến THCS và có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động. Quy mô trường lớp đa dạng đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện. Chương trình kiên cố hóa trường học, để án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia bảo đảm về tiến độ và chất lượng tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, cảnh quan



Học sinh Trường THCS An Ninh (Tiên Hải).

trường học và trang thiết bị theo hướng đổi mới, hiện đại. Đặc biệt, hệ thống các trường mầm non được đầu tư theo các tiêu chí đạt chuẩn, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tính đến cuối năm học 2017 - 2018, toàn

huyện có 89 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 88%. Ông Lê Đình Phúc cho biết thêm: Để học sinh trong độ tuổi được đến trường, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, ngành Giáo dục huyện đã

tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Hiện toàn huyện có 2.653 cán bộ, giáo viên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ, được điều động, bố trí tương đối hợp lý; việc phân công giảng dạy cho giáo viên cơ bản đã khắc phục

được tình trạng giáo viên dạy chéo môn. Đầu năm học 2017 - 2018, ngành đã điều động 19 giáo viên THCS, 26 giáo viên tiểu học hết thời hạn 3 năm về trường cũ; điều động 75 giáo viên theo Kế hoạch số 48/KH-UBND đến các trường thiếu; bổ nhiệm mới 14 cán bộ quản lý, bổ nhiệm lại 49 cán bộ quản lý; luân chuyển 1 hiệu trưởng; điều động, luân chuyển 33 kế toán cấp tiểu học và THCS. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được ngành và các trường quan tâm trong đó đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. 100% đội ngũ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn ở bậc mầm non là 89,98%, tiểu học là 97,36%, THCS là 73,68%. Trong năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình bồi dưỡng cho 100 giáo viên âm nhạc và giáo viên tổng phụ trách các trường phổ thông kiến thức về múa, hát chèo; phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghệ thuật tổng hợp cho 70 giáo viên cấp học mầm non. Trong năm học, huyện đã tổ chức cho hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS tham quan, học tập các điển hình tiên tiến trong

và ngoài tỉnh. Cấp tiểu học mời chuyên gia đầu ngành về tập huấn đánh giá học sinh cho 100% giáo viên. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, trong năm học vừa qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương và hội phụ huynh học sinh đã cùng với các nhà trường tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp, trợ cấp khó khăn cho những học sinh có hoàn cảnh vượt khó học giỏi, cùng với các chi hội khuyến học động viên, khen thưởng kịp thời các em học tập tốt. Mới đây nhất, vào trung tuần tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công đoàn Công ty May HAHAE tổ chức tặng quà học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó trong đó có 200 suất quà (mỗi suất trị giá 100.000 đồng) cho học sinh giỏi các cấp và 60 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhờ cụ thể hóa những quy định đánh giá, xếp loại thi đua phát và triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu các phong trào thi đua, từ đơn vị nằm trong top cuối của tỉnh, năm học vừa qua, Giáo dục Tiên Hải được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 4/8 huyện, thành phố.

**DẶNG ANH**

## ► Triển lãm các trường đại học hàng đầu của Nga tại Hà Nội

(vtv.vn) Từ ngày 17 - 21/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra giai đoạn 10 của dự án "Các trường đại học Nga" nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực giáo dục.

"Các trường đại học Nga" là dự án giáo dục dài hạn của Cơ quan đại diện hợp tác Nga - Rossotrudnichestvo tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội), được thực hiện từ năm 2014 với sự hỗ trợ tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Giai đoạn này của dự án được thực hiện bởi Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp với cổng thông tin điện tử Russia.study - trang web chính thức cho việc tuyển chọn công dân nước ngoài du học tại Nga với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu của Nga như Đại học Nghiên cứu Quốc gia "Trường Kinh tế cao cấp" (HSE), Đại học Kỹ thuật - Vật lý Moscow (MIFTI), Đại học Hàng không Moscow (MAI), Đại học Liên bang Ural (UFU), Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula (TSU), ĐHTH Nghiên cứu Quốc gia - Đại học Kỹ thuật điện tử Moscow (MIET).

Chương trình các sự kiện sẽ được mở đầu bằng cuộc họp báo và triển lãm các trường đại học Nga với tiêu đề "Giáo dục ở Nga là khởi đầu của một tương lai thành công" được tổ chức vào ngày 17/9 tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

## ► Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 chính thức được khởi động



Đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ ASIAD.

(vtv.vn) Vừa qua, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã chính thức được khởi động tại cuộc họp báo giới thiệu giải đấu.

Tại buổi họp báo, các đại biểu đánh giá bóng đá Việt Nam ở giai đoạn đầu năm 2018 đã ghi nhận nhiều thành công. Từ ngôi á quân của đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm; sau đó là đội tuyển Olympic Việt Nam xuất sắc ghi tên vào top 4 tại Asiad 2018. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng lọt vào vòng tứ kết ASIAD 2018 và thành tích ấn tượng khác là CLB Thái Sơn Nam giành ngôi á quân giải các CLB vô địch châu Á 2018.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng việc công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 sẽ là cú hích để các cầu thủ phấn đấu nhiều hơn nữa trong chặng đường còn lại của năm 2018. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 vào tháng 11 tới.

Năm nay, giải thưởng sẽ tiếp tục với các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng (nam và nữ), Quả bóng vàng, bạc, đồng (futsal nam), cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi (nam và nữ), cầu thủ nước ngoài xuất sắc (nam). Bên cạnh đó, các nhà tổ chức cũng sẽ có thêm danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất" dành cho khán giả hâm mộ trên cả nước bầu chọn qua tin nhắn.

Bên cạnh tài năng và thành tích thi đấu, một trong những tiêu chí để các chuyên gia, nhà báo lựa chọn người chiến thắng ở các hạng mục là tiêu chí về đạo đức.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 12/2018, ban tổ chức giải sẽ tiến hành gửi phiếu bầu chọn đến các đại biểu trên cả nước. Hạn chót nhận phiếu bầu là ngày 20/12/2018, 5 ngày sau khi kết thúc trận chung kết AFF Cup 2018.

**THU HIỀN**

Huyện Đông Hưng hiện có 439 di tích đình, đền, từ, miếu phủ; trong đó, 18 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 107 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Hàng năm, trên địa bàn có 70 lễ hội chính được tổ chức, chủ yếu vào các tiết xuân thu. Thời gian qua, huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực huy động sức dân trung tu, tôn tạo các di tích đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động tổ chức lễ hội, góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân. Trong các di tích được xếp hạng của huyện có 13 di tích thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật, còn lại là di tích lịch sử văn hóa. Một số di tích hàng năm có lượng du khách lớn về lễ hội, tri ân như lễ hội chùa Thiên Quý (Đông Xuân), chùa Thiên Phú (Đông Hoàng), làng Giàng (Đông Tân), đình, chùa Phủ Gạch (Đông Xá)... Để quản lý di tích, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy các giá trị của di tích, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Trong đó, quan tâm đặc

## ĐÔNG HƯNG Quản lý di tích gắn với hoạt động tổ chức lễ hội



Nghi lễ tâm Phật tại chùa Kim Quy (Đông Sơn).

biệt đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản liên quan. Tổ chức hội nghị triển khai Luật Di sản văn hóa, tập huấn các văn bản quy định về quản lý di sản và tổ chức lễ hội cho cán bộ chuyên ngành ở cơ sở. Nhờ vậy, các di tích lịch sử đã được chính quyền địa phương và nhân

dân chú trọng bảo vệ, trung tu, tôn tạo, nâng cấp, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ông Lê Đình Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hầu hết các xã, thị trấn của huyện đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ, phục hồi các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để làm phong phú thêm các hoạt động lễ hội, kiện

toàn ban quản lý di tích. Từ sự cố cháy ngôi đình cổ Lưu Xá ở xã Đông Phương, các địa phương đã tăng cường đầu tư phương tiện cần thiết, lắp hệ thống bảo động, camera, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, gia cố lại hệ thống cửa để phòng, chống trượt cửa hiện vật cũng như hỏa hoạn. Ông Nguyễn Thanh Khuyến, Chủ tịch

UBND xã Hồng Việt cho biết: Là một trong những xã có nhiều di tích được xếp hạng nhất huyện với 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo các di tích được xã đặc biệt quan tâm. Ban quản lý di tích đã đầu tư mua các thiết bị trợ giúp bảo vệ an ninh, gia cố cửa, bảo quản cổ vật nên chưa từng xảy ra mất tài sản hay hỏa hoạn. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", những năm qua, từ nguồn huy động nhân dân đóng góp, hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước và của địa phương, năm 2017, toàn huyện đã có hàng chục di tích được trung tu, tôn tạo với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhiều xã như Đông Đông, Đông Xuân, Hồng Châu... đã huy động nhân dân và khách thập phương ủng hộ từ 1 tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng để trung tu, tôn tạo di tích, góp phần tạo điều kiện cho nhân dân địa phương và khách tham quan hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa và lịch sử mảnh đất và con người nơi đây. Ông Khổng Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân cho biết: Xã Đông Xuân có 2 di tích cấp quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh. Năm 2017, được tỉnh, huyện hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng, nhân dân và khách thập phương dâng cúng hàng chục tỷ đồng,

Xác định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trọng yếu nên sau khi có Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định số 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), Ban CHQS huyện Hưng Hà đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất tăng trưởng hàng năm trung bình trên 10%. Hưng Hà cũng là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thành quả xây dựng nông thôn mới đã tạo ra thế trận

## HƯNG HÀ Xây dựng khu vực phòng thủ

liên hoàn trong xây dựng KVPT của huyện. Đây là những công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sinh vừa huy động khi có chiến tranh xảy ra. Địa phương cũng luôn chú trọng đến quy hoạch phát triển kinh tế, ưu tiên quy hoạch các dự án, để án có sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong KVPT; đồng thời, tham mưu giúp tỉnh trong quy trình thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội, không để ảnh hưởng đến thế trận quốc phòng, an ninh, nhất là các dự án lớn, có tác động trước mắt và lâu dài. Về phát triển sản xuất nông nghiệp, địa phương ưu tiên quy hoạch chuyển đổi vùng cây, con giống bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng

như bảo đảm tích lũy cho nhu cầu quốc phòng những năm đầu chiến tranh... Cùng với xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, trong 10 năm (2008 - 2018), Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời bình và đủ điều kiện tác chiến hiệu quả trong KVPT khi có chiến tranh xảy ra. Trong huấn luyện, đã thực hiện tốt phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ và địa bàn tác chiến, lấy tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công

nhệ cao để huấn luyện. Sau huấn luyện đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Hưng Hà cũng duy trì cơ sở vật chất hậu cần và lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, đầu tư kinh phí sửa chữa, sắm mới vật chất trang bị cho các nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật tác chiến phòng thủ, công tác sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chia sẻ: Ban CHQS huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn và diễn tập phòng, chống lụt,

bão, tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Qua diễn tập đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành hoạt động tác chiến KVPT của cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện vận hành cơ chế hoạt động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Từ năm 2008 đến nay, Hưng Hà đã tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT huyện, 100% xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã... Để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã, huyện, nhất là trong các đợt tuyển quân, ra quân huấn luyện... Ngoài ra, huyện còn tích cực đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo kế

hoạch, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế địa phương. 10 năm qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 14.300 người, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng

KVPT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở. Ông Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khẳng định: Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và những chủ trương, kế hoạch đồng bộ trong xây dựng tiềm lực

kinh tế, quốc phòng, Hưng Hà đã xây dựng KVPT huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể trên địa bàn, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cùng với các địa phương xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

**TẮT ĐẠT**



Lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà huấn luyện.